

Trong các ngày 7 - 8/12/2009 tại Hà Nội và 10/12/2009 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã phối hợp với đội đại diện Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Cục quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: "Kinh nghiệm bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ".

Tham dự Hội thảo, về phía Hoa Kỳ có các chuyên gia, cố vấn của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và SBA... Về phía Việt Nam có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương, lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Lãnh đạo NHPT, đại diện lãnh đạo các Ban thuộc HSC, một số Chi nhánh NHPT; Đại diện các Ngân hàng thương mại Nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ phần; đại diện lãnh đạo một số hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp.



Hội thảo đã trao đổi các vấn đề về chính sách và thực tiễn liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc cung

công cũng như sự đóng góp của báo lãnh ngân hàng. Tại Hội thảo, các diễn giả đã được nghe giới thiệu về tình hình quan chính sách hiện tại, những hướng phát triển hoạt động báo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và những chính sách Việt Nam; chính sách báo lãnh và kiểm soát báo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và những vay vốn tại NHTM thực hiện qua NHPT.

Các diễn giả của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cục quản lý doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ đã trình bày về vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế Hoa Kỳ, vai trò của Chính phủ, vai trò của SBA trong việc đáp ứng nhu cầu vốn và nhân lực, các chính sách và dịch vụ dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như những lợi ích hoạt động và chiến lược marketing trong thị trường SBA.

Hội thảo là công hội đồng VDB trao đổi, nghiên cứu và học tập kinh nghiệm với SBA về chính sách báo lãnh hiện tại cho doanh nghiệp nhỏ của chính phủ Hoa Kỳ. SBA cam kết sẽ phối hợp và giúp đỡ VDB hoàn thiện quy trình báo lãnh doanh nghiệp nhỏ và phát triển các dịch vụ báo lãnh tín dụng đang thực hiện tại VDB hiện nay.

Qua đó cũng khẳng định vai trò của VDB là chủ nhân quan trọng trong báo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận được với nguồn vốn vay của các NHTM, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

*Theo (Thanh Tùng - VDB)*